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รายงานการรับฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ครั้งที่ 11  / 2560 
27  ธนัวาคม  2560 เวลา  08.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสีชมภู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
************************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายอ านาจ  บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นายสุนัด  บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายไท  พานนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
5. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
6. นางนวลลออ  เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
7. นางพนิตสิรี  แพ่งสภา ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
8. นายจรัญ  จากยางโทน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
9. นางไมตรี  ส าราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
10. นายมนตรี  ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
11. นางยุพา  ตาลสุก ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(แทน) 
12. นางสุพัตรา  คงศิริกร ผอ.ส่วนช่วยอ านวยการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นางมาลี  ไกรพรศักดิ์  ค าเมือง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน      ไปราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง  นักประชาสัมพันธ์ 
2.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 
3.  นายภานุพงศ์  พละสาร  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
 

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 

   นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO 
Conference ในรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. สัญจร ซึ่งจัดจังหวัดก าแพงเพชร  โดยมี นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธาน ซึ่งมีนโยบายการศึกษาทีส าคัญ ดังนี้ 
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1.  ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 15  ธันวาคม  2560  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวม
การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม  2560 เวลา 20.15 น. 

 

 
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศ
ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 20.15 น. 

สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน 
ช่วงนี้ ใกล้เทศกาลปีใหม่ เทศกาลที่เราคนไทยนิยม "ส่งความสุข" ถึงกัน และอ านวยอวยพรซึ่งกัน   

และกัน ให้พบแต่สิ่งดี ๆ ในโอกาสนี้ ผมก็อยากให้พ่ีน้องชาวไทยทุกคนมี "ความสุขที่ยั่งยืน" ใครที่มีความฝัน ก็ขอให้สม
ความหวังด้วยการลงมือท า ไม่ต้องรอคอยความหวังแต่เพียงอย่างเดียว การช่วยเหลือแต่เพียงอย่างเดียว หรือรอ
โชคชะตาฟ้าลิขิต รอการเลือกตั้ง รอรัฐบาลใหม่อะไรท านองนี้ ต้องท าตั้งแต่วันนี้ ไม่มีพรใดจะศักดิ์สิทธิ์ หรือส่ง
ผลสัมฤทธิ์ได้ หากเราไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยปัญญา ไม่ใช้ความเพียรอย่างมุ่งมั่น ผมอยากให้ทุกคนอยู่บนโลก
ของความเป็นจริง มีหลักคิดบนพื้นฐานของเหตุและผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ และก็ใช้อดีตเป็นบทเรียนสอนใจ แม้ใครจะ
เคยล้ม ก็ขอให้ลุกขึ้นก้าวเดินต่อไปได้ เราจะเป็นก าลังใจให้แก่กันตลอดไป 

สัปดาห์หน้า ก็จะเป็นวันสิ้นสุดโครงการ "ก้าวคนละก้าว เพ่ือ 11 โรงพยาบาล ทั่วประเทศ" ของ "คุณตูน บอ
รดี้สแลม" และทีมงาน ก็ขอให้ประสบความ ส าเร็จ ปลอดภัย โดยสวัสดิภาพ ขอขอบคุณท่ีน าความสุข และรอยยิ้มมาสู่
คนไทยทั้งประเทศ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย  ขอบคุณท่ีเป็นสะพานเชื่อมใจคนไทยในการมีความรัก 
ความสามัคคี เผื่อแผ่แบ่งปัน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเส้นทาง 2 พันกว่ากิโลเมตร ขอขอบคุณท่ีได้สอนให้คนไทย
ได้มีการรักสุขภาพ จากจุดนี้ก็อยากจะขอให้คนไทย ช่วยกัน "ก้าวคนละก้าว" แต่จะเป็นการ "ก้าวไปพร้อม ๆ กัน" เพ่ือ
วันข้างหน้าของเราที่ดีกว่าวันนี้ ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป แล้วก็จะต้องเป็น "ก้าวย่างที่มั่นคง" ตลอดไป 

  
พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่าน ครับ 

รัฐบาลและ คสช. ไม่ได้เพียงค านึงถึง "เพียงของขวัญปีใหม่" ส าหรับคนไทยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ ในแต่ละปี
เท่านั้น เพราะว่าการช่วยลดค่าใช้จ่าย การบรรเทาความเดือดร้อนก็จะเป็นเพียง ความสุขชั่วคราว ความสุขชั่วข้ามคืน 
ซึ่งอาจจะต้องยังคงมีความจ าเป็นอยู่ เพราะว่าประเพณีของไทยเราในช่วงเทศกาลส าคัญ ๆ ก็ต้องมีอะไรมอบให้กัน แต่
สิ่งที่ผมปรารถนา ก็คือการน าพาบ้านเมืองของเราไปสู่ ให้เป็น "ของขวัญในวันหน้าให้กับลูกหลาน" ซึ่งก็จะเป็น 
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"ความสุขที่ยั่งยืน" สิ่งส าคัญคือเราจะต้องดูในเรื่อง การบริหารราชการแผ่นดิน ในลักษณะที่การมีส่วนร่วม ทั้งรัฐ และ
ประชาชน แล้วเราก็น้อมน าหลักปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้แล้วก็พระรา
โชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10  มาสืบสาน ต่อยอดไปให้ได้ เพ่ือจะไปสู่การ เป็นแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี อย่างต่อเนื่อง เกิดการปฏิรูปประเทศในทุกมิติ  คือวันนี้เราต้องปฏิรูปประเทศให้ได้ 

ที่ผ่านมาเราก็ท าไปมากพอสมควร อย่าไปค านึงถึงว่าจะปฏิรูปก่อน ปฏิรูปหลัง อะไรท านองนี้ เราปฏิรูปได้
ตลอดเวลา ทุกวันทุกเวลา เริ่มจากตัวตนไปก่อนก็ได้ ซึ่งเราทุกคน ก็พอจะรับทราบไปบ้างแล้ว ก็ขอให้มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาถึงอนาคตอันใกล้ของเรา หลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่ ก็ขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อม มีก าลังกาย ก าลังใจ 
สติปัญญา ในการที่จะเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะมาถึง สิ่งดี ๆ ก็ก าลังจะเกิดขึ้น ผมก็อยากให้
ทุกคนไดภ้าคภูมิใจว่า จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ที่เราทุกคนได้ร่วมกันสร้างมา ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็คงจะ
มีสิ่งดี ๆ ค่อย ๆ ทยอยออกมา อย่างต่อเนื่อง เราต้องช่วยกัน ทั้งจากภายในและภายนอก โดยคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะ
ยากดีมีจน ถ้าเราร่วมกันสร้างความดี ก็ส าเร็จแน่นอน 

หากพูดถึง "ของขวัญ" แล้วรัฐบาลและ คสช. ไม่ได้รอที่จะมอบให้กับพ่ีน้องประชาชน เฉพาะในช่วงเทศกาล
ส าคัญ แต่จะมอบให้ทุก ๆ วัน เราจะเร่งมือในการท างาน ในทุกประเด็น ทุกมิติ ทั้งแก้ไขปัญหาทั้งที่เริ่มใหม่ แล้วก็
ด าเนินทุกอย่างให้เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน หลายสิ่งที่ลงมือท าไปแล้ว ลงมือแก้ปัญหาไปแล้ว ตลอดระยะเวลา 3 ป ี
บางอย่างบรรลุผลไปแล้ว ทุกคนอย่าลืมสิ่งเหล่านั้นบ้าน เมืองของเราก็มีสิ่งดี ๆ มากมายจากการท างานร่วมกัน โดยการ
ขับเคลื่อนกลไก "ประชารัฐ" เราทุกคน ยังคงจ ากันได้  โดยเฉพาะการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของชาวโลกท่ี
ผ่านมานั้นอาจจะถูกสะสม ทับถม รอการสะสางมานานนับสิบ ๆ ปี เป็นปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศ จะบอกว่า
ไม่ส าคัญไม่ได้ เพราะท าให้เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในเวทีระหว่างประเทศ ต่างประเทศ ท าให้น ามาสู่แรงกดดันทางเวที
ประชาคมโลก คงไม่ใช่จากเรื่องเป็นประชาธิปไตย หรือไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างเดียว วันนี้ต้องดูในหลายมิติด้วยกัน 
ซึ่งอาจจะท าให้การค้า การเจรจา การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับชาติพันธมิตร - คู่ค้า - คู่สัญญา ก็ท า
ให้เกิดเง่ือนไข ที่เราเป็น "ฝ่ายเสียเปรียบ" อยู่ตลอดเวลา เราอาจจะไม่สามารถท าในสิ่งที่ถูกต้อง หรือ สิ่งที่เป็นกติกา
สากลได้ เพราะว่าปัญหาภายในของเราเอง  
พี่น้องประชาชนที่รักครับ  

ศักราชใหม่นั้น ผมอยากให้พวกเราทุกคนได้มองปัญหาแบบใหม่ ๆ  ในมุมมองที่แตกต่าง เราจะต้อง "แปลง
ปัญหา หรือแปลงวิกฤติต่าง ๆ ให้เป็นโอกาส" หมายถึง เป็นโอกาสที่เราจะได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน เพ่ือที่จะสานพลัง 
"ประชารัฐ" ต่อสู้และผลักดัน "ประชารัฐ" ไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียว มีทั้งประชาชน ประชาสังคมแล้วก็ทั้งธุรกิจเอกชน ทุก
คนที่เป็นคนไทยต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพลังเหล่านี้ เพ่ือจะแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็ก ปัญหาน้อย ปัญหา
ใหญ่ เช่น ยกตัวอย่าง จังหวัดกาฬสินธุ์ รายได้น้อย อยู่ล าดับท้าย ๆ ของ 76 จังหวัด แต่ก็รายล้อมด้วยจังหวัดต่าง ๆ ที่
มีรายได้สูง เราจะท าอย่างไร เราจะทิ้งกาฬสินธุ์ไว้ ก็ไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 20 จังหวัดที่มีความยากจนล าดับจากท้าย
ขึ้นมา ไม่รวมกรุงเทพมหานคร 76 จังหวัด 20 จังหวัดท้าย ๆ นี้ ที่มีรายได้ต่ า เราจะท าอย่างไรกับเขา ก็ต้องหากลุ่ม
จังหวัด มาเชื่อมโยงเราจะต้องไม่ทิ้งกาฬสินธุ์ไว้ข้างหลัง อันนี้เฉพาะกลุ่มจังหวัดตรงนี้ มีอีกหลายกลุ่มจังหวัด 8 กลุ่ม
จังหวัด ต้องช่วยกันดู จากจังหวัดก็ไปกลุ่มจังหวัด แล้วก็ไปภาค 

วันนี้เราได้บริหารประเทศในภาพรวม เราก็มีทั้งจังหวัด กลุ่มจังหวัด แล้วก็ในส่วนของภาค กบพ. จัดตั้งขึ้นมา
ใหม่แล้วก็จะเติมกันไปตั้งแต่พ้ืนฐาน งานฟังค์ชั่น งานบูรณาการ แล้วบูรณาการอีกขั้นหนึ่งคือบูรณาการระดับภาค 
เพราะฉะนั้นจะ Top down ลงไปในเรื่องงบประมาณ แต่ทั้งนี้ก็ต้องเสนอแผนงานจากข้างล่างขึ้นมาด้วย ความต้องการ
ของพ้ืนที่ ของประชาชน เป็นไปตามข้อมูลของแต่ละพ้ืนที่ มีปัจจัยต่างกัน เราจะต้องสร้างความเชื่อมโยงให้ได้ทุก
กิจกรรม ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง เอาทุกกลุ่ม ทุกสาขาวิชาชีพ เข้ามาอยู่ในวงจร ในห่วงโซ่อุปทาน เราจึงจะ
สามรถเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกันได้ 
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ส าหรับยุทธศาสตร์บริหารประเทศในภาพรวมตามนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0" อาทิ การน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ เช่น การสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นบนมือถือ มายกระดับการแจ้งเหตุด่วน
เหตุร้าย และให้บริการประชาชน หรือ "โปลิศ - ไอ - เลิ้ท - ยู" (Police I lert u)  ผมเคยกล่าวถึงเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา 
วันนี้ได้พัฒนาไปมาก โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ขยายพ้ืนที่ปฏิบัติการเดิม เฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปสู่
ทุกจังหวัด ทั่วประเทศแล้วนะครับ จุดแข็งของระบบ ก็คือการแจ้งเหตุเข้าศูนย์ 191 ของทุกจังหวัด ด้วยระบบก าหนด
ที่ตั้งโดยดาวเทียม GPS ท าให้ต ารวจสามารถไปถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นทุกสถานีต ารวจ ทุกหน่วยงาน
ความมั่นคง ก็ต้อง Standby ให้พร้อม ไม่ใช่เขาแจ้งมาแล้วไม่ไปอีก หรือไปช้า 

วันนี้เรามียอดประชาชนดาว์นโหลด ที่เรียกว่า "แอปฯ ช่วยชีวิต" นี ้ ไปใช้แล้ว กว่า 2 แสนราย ซึ่งผมอยาก
แนะน าให้เด็ก ผู้หญิง คนชรา ผู้บกพร่องทางร่างกาย ได้มีไว้ใช้ยามฉุกเฉินด้วย คงไม่ใช่เรื่องอาชญากรรมแต่เพียงอย่าง
เดียว เรื่องสุขภาพ เรื่องการบริการ โรงพยาบาล เหล่านี้ จะได้รู้ทันเวลา เพราะเราไม่อาจจะคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ทั้ง
เรื่องสุขภาพส่วนตัว ทั้งเรื่องเหตุร้ายต่าง ๆ เหล่านี้ หรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุ ในระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยว เพราะฉะนั้น
ปีใหม่ปีนี้ ขอความกรุณาดาวน์โหลดไปด้วย ในช่วงกลับภูมิล าเนาในช่วงปีใหม่ และเทศกาลต่าง ๆ ที่อาจจะมีการสัญจร
ทางถนนมาก ๆ 

 นอกจากนี้ ยังมีแอพลิเคชั่นบนมือมืออีกจ านวนมาก นี่คือการใช้ประโยชน์จากมือถือ ใน "ศูนย์กลางแอปพลิเค
ชันภาครัฐ" ที่เรียกว่า (GAC) ซึ่งก าหนดเน้นให้บริการประชาชน ให้ตอบสนองความต้องการในชีวิต ประจ าวันเป็นหลัก 
ทุกคนลองเลือกใช้ดู นี่เป็นการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิตอลในวันนี้  ก็เลือกใช้ดูแล้วกัน อีกประการหนึ่ง อยากระดมทุก
ภาคส่วนให้มาร่วมกันท ากิจกรรมอาสาสมัคร เรามีอยู่หลายอาสาสมัครแล้ว แล้วก็เป็นประโยชน์มาก เพราะอยู่ในทุก
พ้ืนที่ เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถท่ีจะส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัคร ไม่ว่าจะเป็น
อาสาสมัครเรื่องความม่ันคง อาสาสมัครเรื่องการสาธารณสุข การดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ในชุมชนของท่าน จะช่วย
รัฐ ช่วยเจ้าหน้าที่ได้มาก ให้ช่วยกันท าประโยชน์ให้กับสังคม นอกจากรัฐที่จะต้องดูแลสนับสนุนแล้วส่วนหนึ่ง ก็อยากจะ
ขอร้องให้ภาคธุรกิจเอกชน ที่ได้ประกอบการอยู่ในพื้นที่ ได้เข้ามาดูแล อาสาสมัครเหล่านี้ด้วย ให้งบประมาณ ให้อะไร
ต่าง ๆ เพ่ือเข้าไปช่วยในการที่จะดูแล ดูแลคน เพราะว่าเขาอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด แล้วสิ่งหนึ่งที่ส าคัญ
คือวันนี้เรามีจิตอาสาตามแนวพระราชโยบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ด้วย ซึ่งก็ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ
เพ่ือประเทศไทยของเรา มีอยู่ทุกพ้ืนที่เช่นกัน เพราะฉะนั้นต้องท างานร่วมกันให้ได้หลาย ๆ ภาคส่วน 

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากความมีเสถียรภาพทางการเมือง ความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในช่วงที่ผ่านมานี้ และจาการที่
เรามีนโยบายที่ชัดเจน มีการ การบริหารประเทศอย่างมียุทธศาสตร์จนเกิดความเชื่อม่ันของนักลงทุน ที่ต้องการความ
มั่นใจ ในการที่จะน าเงินมหาศาลเข้ามาลงทุนในบ้านเรา ซึ่งสิ่งดี ๆ เหล่านั้น ความก้าวหน้าต่าง ๆ เหล่านั้น ผมก็อยาก
น ามาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ อันนี้ก็ขอให้ฟังทางเราบ้าง เราจะได้เตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศ และ ของโลกในอนาคต อย่างรู้เท่าทัน โดยเฉพาะบรรดาเยาวชน นักศึกษา แรงงาน เราจะได้มองเห็น
โอกาสงาน และอาชีพของตน ในอนาคตด้วย ที่ท าวันนี้ อนาคตทั้งสิ้น วันนี้ท า 2 อย่างคือ 1 อนาคต 2 ดูแลคนใน
ปัจจุบัน ให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ต้องใช้เวลา หลาย ๆ อย่าง หลายมาตรการ 
 สุดท้ายนี้ 

ผมจะกลับมาพูดคุยกับท่านในเรื่องของประชาธิปไตย  ในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นคนไทยคนหนึง่
เช่นกัน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันในเรื่องเหล่านี้ ที่ผมพูดต่อไปนี้เป็นข้อมูล ผมได้มาจากการอ่าน
หนังสือ "เศรษฐกิจดิจิทัล"  เขียนโดยดอน แท็ปสก็อต ซึ่งเป็นนักเขียนที่ได้รับความนิยม เจ้าของหนังสือ "วิกิโนมิกส"์ 
และ "โกรวน์ อัพ ดิจิทัล" หนังสือเล่มนี้ แปลและเรียบเรียง โดย พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ ซึ่งก็กล่าวไว้อย่างน่าสนใจ จะ
ผิดจะถูกไปคิดกัน ไปอ่านกัน ว่าหากเรามองไปรอบๆ ตัวแล้ว หลายประเทศในโลกก็ประสบปัญหาทางการเมืองคล้าย ๆ 
กัน อาจสังเกตได้ว่าปัญหาทางการเมืองใหญ่โตมากข้ึน ตามจ านวนประชากร แล้วก็เท่าที่เขาติดตามวิเคราะห์มาก็
แนวโน้มในการที่ประชาชนจะเลือก จะงดออกเสียง ยังไม่นับกลุ่มคนที่ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อนักการเมือง พรรค
การเมืองอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมา อันนี้ผมพูดถึงนอกประเทศ ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา คนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยลง 
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อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี หรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาเอง ผมยกตัวอย่างต่างประเทศให้ฟัง ที่เคย
มีผู้ออกไปใช้สิทธิ์ เกือบร้อยละ 90 ในปี1992 ลดลงมาเหลือ ประมาณ 66% ในปี 2012 ก็อาจกล่าวได้ว่า 
"ประชาธิปไตยในรูปแบบของสภาผู้แทน" นั้น อาจหมดสมัยไปแล้ว กลายเป็นยุค "ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" นี่เขา
เขียนมา เป็นคนต่างประเทศ แล้วเป็นประเทศใหญ่ ๆ ทั้งสิ้น เขาก็เขียนมา เราก็เอามาคิดดูซิว่า ควรจะเป็นอย่างไร
ต่อไปในอนาคต วันนี้เราก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้ทั้งสิน แต่เป็นการคิดเพ่ืออนาคต  

หลักการที่เขาว่ามามี 5 ประการที่ต้องค านึงถึง ดังต่อไปนี้ 
1. ความซื่อสัตย์ เขาวงเล็บไว้ว่าของนักการเมือง นับเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญสุด ในการสร้างศรัทธาจาก

ประชาชน โดยการเลือกตั้งนั้นจะต้องโปร่งใส นักการเมืองต้องเปิดเผย และยุติธรรม รวมทั้งต้องสื่อสารกับผู้คนด้วย
ข้อมูลที่เป็นจริง ชัดเจน และเชื่อถือได้ รวมถึงให้ความส าคัญกับความคิดเห็น ใส่ใจกับความรู้สึกของประชาชน และต้อง
ไม่บ่อนท าลายสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน และจะต้องไม่โจมตีให้ร้ายผู้อ่ืน ผมก็พยายามท าตรงนี้อยู่ ผมไม่เคยไปริเริ่ม
ไปให้ร้ายใครก่อนทั้งสิ้นเลย และผมก็จะไม่ไปตอบโต้อะไรกับท่านอีกต่อไป  ไม่ว่าจะใครก็ตาม 

2. ความรับผิดชอบ (ของประชาชน) คือ เราจะต้องไม่สนับสนุนนักการเมืองที่เห็นแก่เงิน หรือ ใช้เงินในการ
ลงทุนเพื่อเข้าสู่การเมือง และแสวงหาผลประโยชน์ให้ได้ในอนาคต อันนี้ก็ไปแยกกันให้ออกว่าอะไรคือเรื่องของ
ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์สว่นตัว เรื่องส่วนรวม เรื่องส่วนตัว ทุจริต โครงการ หรือทุจริตส่วนตัว 
มีกฎหมายทุกตัว ก็ไปว่ากันมา แก้ปัญหากันให้ได้ ผมคิดอย่างนั้น  

3. การพ่ึงพาอาศัยกัน โดยรัฐบาลที่ดี และม่ันคง ก็จะเกิดจากการที่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และสังคม ช่วยกัน
สร้างชุมชนที่แข็งแรง มีกฎเกณฑ์ และกฎหมาย ที่มีคุณภาพ แล้วก็ให้สอดคล้องกับบทบาทขององค์กรภาคเอกชนที่มี
มากขึ้น ซึ่งทุกฝ่ายจ าเป็นต้องหาแนวทางในการพึ่งพาอาศัย และเกื้อกูลกันในการก้าวไปข้างหน้า อันนี้เราก็มีประชารัฐไง 
ก็ค่อนข้างจะตรงกับเขาอยู่เหมือนกัน ตรงนี้ 

4. การเข้าถึงจิตใจประชาชน นักการเมือง และรัฐบาล สามารถแบ่งปันและ สร้างความเข้าใจกับประชาชนได้
ง่ายขึ้น ผ่านเทคโนโลยี เช่น อินเตอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นอีกเครื่องมือ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในด้านในการ
ใช้งบประมาณ และ การก าหนดนโยบายต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นประชาธิปไตยภาคประชาชน 

5. ความโปร่งใสซึ่งจะช่วยสรา้งความเชื่อมั่น ทั้งยังเป็นแกนกลางที่สร้างความไว้วางใจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับองค์กร ซึ่งความโปร่งใสนี้ จะต้องใช้ความรับผิดชอบและ ความซื่อสัตย์ เป็นเครื่องมือส าคัญ อันนี้ก็เป็นที่เขาเขียนมา 
เราก็ช่วยกันไปคิดแล้วกัน ทุกกลุ่มทุกฝ่ายผมไม่ว่าใครผิดใครถูกหรอก   แต่อันนี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลของ
ต่างประเทศ  

 เรื่องท่ีสองคือ กรณีเศรษฐกิจของประเทศท่ีผ่านมา มีหลายท่านไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม นักวิชาการ นักการเมือง 
สื่อ แล้วก็หลายคน ทั้งเจตนาดี เจตนาบริสุทธิ์ ไม่บริสุทธิ์ ก็แล้วแต่ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาล ในเรื่อง
ของการแก้ปัญหาความยากจน ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ของผู้มีรายได้น้อยผมก็อยากเรียนท าความเข้าใจไว้ว่า เรา
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ในเวลาอันรวดเร็ว สามปี ท่านออกจะบอกว่าตั้งสามปีไปแล้ว แต่ปัญหาเหล่านั้นเกดิ
มาหลายสิบปี บางครั้ง บางเรื่อง เพราะฉะนั้นผมก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ไม่ว่าจะเป็น
ผม  คสช. รัฐบาลเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้ง ก็ต้องช่วยพยายามแก้ไขกันต่อไป ฉะนั้นอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลง ก็แก้ไม่ได้
ทั้งหมด เพราะแก้แบบเดิม ๆ ไม่ได้แล้ว เพราะปัญหาที่เราเผชิญอยู่ เป็นปัญหาที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นปัญหาเชิง
โครงสร้าง เป็นปัญหาทีห่ยั่งรากลึกมายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ มีความแตกต่างกัน
ตั้งแต่ สังคม ฐานะ อาชีพ รายได้และศักยภาพ ขีดความสามารถ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ด้วยมาตรการเฉพาะหน้าแต่เพียงล าพัง   

สิ่งเหล่านี้ เราต้องแก้ปัญหาในหลายด้านไปพร้อม ๆ กัน และต้องใช้เวลาภายใต้กรอบของการเป็นประชาธิปไตย
เของเรา ซึ่งเราก็มีทั้งการค้าเสรี ทุนเสรี พันธะสัญญาต่างประเทศ กฎหมายต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และที่เป็นสากล 
กฎหมายการค้า การลงทุน สิ่งเหล่านี้ มันเป็นสิ่งที่ประกอบกันหลายอย่างเป็นปัญหา หลายอย่างไม่เป็นปัญหา  แต่ก็สั่ง
สมทับถมมาเป็นเวลาหลายสิบปี ท าให้ช่องว่างระหว่างรายได้ ของคนระดับบน ระดับกลาง  ระดับล่าง มันห่างออกมา
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จากกันเรื่อย ๆ เพราะว่าพ้ืนฐานต่างกัน  ทรัพย์สินต่างกันตั้งแต่แรก  แต่ด้วยกลไกของประชาธิปไตย  กลไกของการค้า
เสรี  ก็ยิง่ท าให้ช่องว่างนี้มันห่างไปเรื่อย ๆ เราจะท าอย่างไร ต้องช่วยกันคิด เพราะฉะนั้นโอกาสของทุกคนเลยไม่เท่า
เทียมกัน จะท าอย่างไรต้องช่วยกันคิด อย่ามัวแต่ติติงกันไปเลย ท่านที่กรุณาชี้แนะทุกวันตามสื่อต่าง ๆ กรุณาตอบผมมา 
หรือช่วยคิดให้ผมหน่อยว่า เราจะลดช่องว่านี้ได้อย่างไร ไม่ใช่เสนอการแก้ปัญหาปลายทางแต่เพียงอย่างเดียว เอาเงินมา
ให้ตรงนั้น ตรงนี้ อยากหนุนราคาแต่ไม่ได้มองว่าจะยั่งยืนอย่างไร จะหาเงินจากท่ีไหนที่ถูกต้อง ที่เป็นไปตามกลไกของ
โลก 

ประเทศไทยบางครั้งก็ไม่ใช่ท าแต่เพียงวิธีการของเราอย่างเดียว เพราะติดหลายกฎหมาย ท าบางอย่างผิด ถูก 
ฟ้องก็เดือดร้อนอีก  รัฐบาลและ คสช. วันนี้ก็พยายามหามาตรการที่เหมาะสมมาด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของเราวันนี้ เราต้องท าอย่างไรให้ทั่วถึง ให้เป็นธรรม อะไรที่ยังมีปัญหาในพ้ืนที่ที่มีความ
ยากจนแตกต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัด20 กว่าจังหวัด ที่มีความแตกต่าง จะท าอย่างไรกับเขา อะไรที่เป็นศักยภาพ
ของพ้ืนที่ ที่ยังด้อย เราต้องไปเติมให้เขา เขาเรียกว่างานฟังก์ชั่น เติมทั้งในกลุ่มจังหวัด ในส่วนของภาคลงไป 
งบประมาณมี 3 ส่วนน าลงไป  โดยคิดทั้งสองทาง จากล่างขึ้นบน จากบนลงล่าง  แล้วเอาตรงกลางมาเจอกัน  อะไรเล็ก 
กลาง ใหญ่ จะเชื่อมโยงกันตรงไหน ถ้าไปท าทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ 

เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องพัฒนาประเทศ โดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่  ดีมานด์ไซ้ ซัพพลายไซ้  ไปจนถงึ
ความต้องการของพ้ืนที่  แอเรียเรทต่าง ๆ พูดกันมามากแล้วสามสี่ค านี้ ท าให้ได้จริง ๆ ก็แล้วกัน ให้เป็นไปตามความ
ต้องการ ขีดความสามารถของประชาชนที่มีความแตกต่างกัน ทั้งพ้ืนฐาน ทั้งการศึกษา ทั้งความคิด อะไรต่าง ๆ เหล่านี ้
ผมถึงบอกว่าเราต้องสร้างสังคมเมืองขึ้นมาในชนบทบ้าง ไม่ได้หมายความว่าผมจะไปย้ายคนมาอยู่ในเมืองทั้งหมดมัน
เป็นไปไม่ได้ เราก็ไปสร้างสังคมเมืองในชนบทอ่ืน สังคมท่ีมีการติดต่อ สื่อสาร มีการพูดคุย มีการพบปะ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ไม่ใช่ต่างคนต่างท าอาชีพเกษตร แล้วก็ห่างไกลกันจนไม่เจอกันเลย บางทีไม่เจอกันเพราะไกลกันมาก ไปไม่ได้ 
บ้านช่องก็ไม่มีการพัฒนา น้ าประปาก็ไม่ได้ใช้ คนเหล่านั้นแตกต่างยิ่งกว่าอีก บางคนก็ไม่มีที่ดินท ากิน ก็ต้องไปกู้หนี้ยืม
สินมาลงทุน  ลงทุนก็ไม่ได้อะไรเพราะต้องไปใช้หนี้เขาหมดไง วันหน้าก็ไปกู้เขาใหม่ ก็เป็นหนี้อยู่อย่างนี้ จนแก่ จนเฒ่า 
จนตาย ลูกหลานก็เป็นแบบเดิม แล้วอีกหน่อยลูกหลานก็ไม่อยากท าการเกษตร  แล้วท าอย่างไร ใครจะท าการเกษตรให้
เรารับประทาน ท าสินค้าเกษตรให้เราไปขาย ประเทศไทยจะยิ่งกว่านี้ 

เพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งสันปันส่วนกันให้ดีว่าเราจะท าอย่างไรในการบริหารราชการแผ่นดินในการใช้จ่าย
งบประมาณในการการสร้างวิธีคิดสร้างหลักคิด  การศึกษาจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหล่านี้ได้มากและเร็วที่สุดฝาก
กระทรวงศึกษาธิการด้วย  ต้องคิด ให้คนคิดแบบนี้ว่าเราจะอยู่กันยังไงในวันหน้าไม่ใช่สอนให้คนจบปริญญาแต่
เพียงอย่างเดียว สอนให้เขาคิดว่าเขาจะมีวิตอยู่อย่างไร ผมคิดว่าทุกประเทศเขาแก้ด้วยการศึกษาโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศที่เป็นระบอบประชาธิปไตย เขาไม่รู้จะแก้ด้วยวิธีไหน อย่างไร  อย่างที่บอกไปแล้ว หนังสือเขาก็เขียน
ไว้ เพราะเป็นประชาธิปไตย เป็นการค้าเสรี ก็ต้องแก้ด้วยการศึกษา ให้ทุกคนได้มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาของ
ตัวเอง แล้วรัฐบาลก็ลงไปช่วยให้ตรงกับความต้องการนะครับ 

 ขอบคุณครับ ขอให้ "ทุกคน" มีความสุข ในช่วงวันหยุดสดุสัปดาห์ วางแผนการพักผ่อน ท่องเที่ยวในช่วงวันปี
ใหม่ให้มีความสุข ปลอดภัยทุกคน นึกถึงตัวเอง นึกถึงครอบครัว นึกถึงคนอ่ืน คงต้องเตือนกันทุกวันกว่าจะถึงปี
ใหม่ สวัสดีครับ 
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2.  ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมคณะ ประชุม

รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.  
3. เน้นเนื้อหาหนังสือที่ท่านนายกรัฐมนตรีอ่าน  หนังสือ "เศรษฐกิจดิจิทัล"  เขียนโดยดอน แท็ปสก็อต ซึ่งเป็น

นักเขียนที่ได้รับความนิยม เจ้าของหนังสือ "วิกิโนมิกส์" และ "โกรวน์ อัพ ดิจิทัล" หนังสือเล่มนี้ แปลและเรียบเรียง โดย 
พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ ซึ่งก็กล่าวไว้อย่างน่าสนใจ จะผิดจะถูกไปคิดกัน ไปอ่านกัน ว่าหากเรามองไปรอบ ๆ ตัวแล้ว 
หลายประเทศในโลกก็ประสบปัญหาทางการเมืองคล้าย ๆ กัน อาจสังเกตได้ว่าปัญหาทางการเมืองใหญ่โตมากข้ึน ตาม
จ านวนประชากร แล้วก็เท่าที่เขาติดตามวิเคราะห์มาก็แนวโน้มในการที่ประชาชนจะเลือก จะงดออกเสียง ยังไม่นับกลุ่ม
คนที่ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อนักการเมือง พรรคการเมืองอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมา อันนี้ผมพูดถึงนอกประเทศ 
ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา คนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยลง อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี หรือแม้แต่
สหรัฐอเมริกาเอง ผมยกตัวอย่างต่างประเทศให้ฟัง ที่เคยมีผู้ออกไปใช้สิทธิ์ เกือบร้อยละ 90 ในปี1992 ลดลงมาเหลือ 
ประมาณ 66% ในปี 2012 ก็อาจกล่าวได้ว่า "ประชาธิปไตยในรูปแบบของสภาผู้แทน" นั้น อาจหมดสมัยไปแล้ว 
กลายเป็นยุค "ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" นี่เขาเขียนมา เป็นคนต่างประเทศ แล้วเป็นประเทศใหญ่ ๆ ทั้งสิ้น เขาก็
เขียนมา เราก็เอามาคิดดูซิว่า ควรจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต วันนี้เราก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้ทั้งสิน แต่เป็นการคิดเพ่ือ
อนาคต  

หลักการที่เขาว่ามามี 5 ประการที่ต้องค านึงถึง ดังต่อไปนี้ 
1. ความซ่ือสัตย์ เขาวงเล็บไว้ว่าของนักการเมือง นับเป็นหลักการพื้นฐานส าคัญสุด ในการสร้างศรัทธาจาก

ประชาชน โดยการเลือกตั้งนั้นจะต้องโปร่งใส นักการเมืองต้องเปิดเผย และยุติธรรม รวมทั้งต้องสื่อสารกับผู้คนด้วย
ข้อมูลที่เป็นจริง ชัดเจน และเชื่อถือได้ รวมถึงให้ความส าคัญกับความคิดเห็น ใส่ใจกับความรู้สึกของประชาชน และ
ต้องไม่บ่อนท าลายสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน และจะต้องไม่โจมตีให้ร้ายผู้อ่ืน ผมก็พยายามท าตรงนี้อยู่ ผมไม่เคย
ไปริเริ่มไปให้ร้ายใครก่อนทั้งสิ้นเลย และผมก็จะไม่ไปตอบโต้อะไรกับท่านอีกต่อไป  ไม่ว่าจะใครก็ตาม 

2. ความรับผิดชอบ (ของประชาชน) คือ เราจะต้องไม่สนับสนุนนักการเมืองที่เห็นแก่เงิน หรือ ใช้เงินในการ
ลงทุนเพื่อเข้าสู่การเมือง และแสวงหาผลประโยชน์ให้ได้ในอนาคต อันนี้ก็ไปแยกกันให้ออกว่าอะไรคือเรื่องของ
ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์สว่นตัว เรื่องส่วนรวม เรื่องส่วนตัว ทุจริต โครงการ หรือทุจริตส่วนตัว 
มีกฎหมายทุกตัว ก็ไปว่ากันมา แก้ปัญหากันให้ได้ ผมคิดอย่างนั้น  

3. การพึ่งพาอาศัยกัน โดยรัฐบาลที่ดี และม่ันคง ก็จะเกิดจากการที่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และสังคม 
ช่วยกันสร้างชุมชนที่แข็งแรง มีกฎเกณฑ์ และกฎหมาย ที่มีคุณภาพ แล้วก็ให้สอดคล้องกับบทบาทขององค์กร
ภาคเอกชนที่มีมากข้ึน ซึ่งทุกฝ่ายจ าเป็นต้องหาแนวทางในการพ่ึงพาอาศัย และเกื้อกูลกันในการก้าวไปข้างหน้า อันนี้เรา
ก็มีประชารัฐไง ก็ค่อนข้างจะตรงกับเขาอยู่เหมือนกัน ตรงนี้ 



รายงานการรับฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งท่ี  11 /  2560                                                                    หน้า ๘ 

4. การเข้าถึงจิตใจประชาชน นักการเมือง และรัฐบาล สามารถแบ่งปันและ สร้างความเข้าใจกับประชาชนได้
ง่ายขึ้น ผ่านเทคโนโลยี เช่น อินเตอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นอีกเครื่องมือ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในด้านในการ
ใช้งบประมาณ และ การก าหนดนโยบายต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นประชาธิปไตยภาคประชาชน 

5. ความโปร่งใสซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อม่ัน ทั้งยังเป็นแกนกลางที่สร้างความไว้วางใจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับองค์กร ซึ่งความโปร่งใสนี้ จะต้องใช้ความรับผิดชอบและ ความซื่อสัตย์ เป็นเครื่องมือส าคัญ อันนี้ก็เป็นที่เขาเขียน
มา เราก็ช่วยกันไปคิดแล้วกัน ทุกกลุ่มทุกฝ่ายผมไม่ว่าใครผิดใครถูกหรอก   แต่อันนี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลของ
ต่างประเทศ  

ทั้งนี้  ให้อ่านแล้วน ามาเปลี่ยนแปลง บูรณาการเป็นแผนการสอน ตามนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรี
แนะน า ว่า “วิธีคิดสร้างหลักคิด การศึกษาจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหล่านี้ได้มากและเร็วที่สุดฝากกระทรวงศึกษาธิการ
ด้วย  ต้องคิด ให้คนคิดแบบนี้ว่าเราจะอยู่กันยังไงในวันหน้าไม่ใช่สอนให้คนจบปริญญาแต่เพียงอย่างเดียว สอนให้
เขาคิดว่าเขาจะมีวิตอยู่อย่างไร ผมคิดว่าทุกประเทศเขาแก้ด้วยการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เป็นระบอบ
ประชาธิปไตย เขาไม่รู้จะแก้ด้วยวิธีไหน อย่างไร  อย่างท่ีบอกไปแล้ว หนังสือเขาก็เขียนไว้ เพราะเป็นประชาธิปไตย 
เป็นการค้าเสรี ก็ต้องแก้ด้วยการศึกษา ให้ทุกคนได้มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาของตัวเอง” 
 3.  วันที่  29  ธันวาคม  2560  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดจัดประชุมทางไกล 
Conference เพ่ือรับทราบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ประธานในการจัดการประชุม  

              
4.  จัด Hi-Speed Internet ให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 

               รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส าคัญท่ีจะปรับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทุกโรงเรียนทั่ว
ประเทศสามารถใช้ Hi-speed Internet ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะใน
สถานศึกษาถึงกว่า 10,000 แห่ง ที่ส ารวจพบว่าใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตซ้ าซ้อน ทั้งจากภาครัฐ (UniNet, เน็ต
ประชารัฐ) ภาครัฐวิสาหกิจ (TOT, CAT) และภาคเอกชน (TRUE, SAMART TELECOM, AIS, 3BB) ท าให้ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจ านวนมากโดยไม่จ าเป็น หรือแม้สถานศึกษาบางแห่งจะใช้อินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการถึง 3-4 ราย แต่ก็ยังไม่
สามารถใช้บริการได้อย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ ท าให้เด็กขาดโอกาสในการเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขาดการ
เชื่อมต่อกับการเรียนการสอนจากครูเก่งครูดีผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอีกด้วย กระทรวงศึกษาธิการ จึง
มอบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานส ารวจและรวบรวมข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Speed Test) 
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ครอบคลุมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายที่สถานศึกษาใช้งานจริงในปัจจุบัน พร้อมให้ผู้อ านวยการโรงเรียน/สถานศึกษา 
เลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดในพ้ืนที่เพียง 1 ราย เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ช่วงปี
ใหม่ ปี 2561 เป็นต้นไป พร้อมก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียน จะต้องรู้ข้อมูลผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในพ้ืนที่ของตนเอง และโรงเรียนสามารถใช้ของผู้ให้บริการรายใดได้บ้าง แนวทางเหล่านี้เพื่อต้องการ
เป้าหมายสูงสุดคือ “การให้โรงเรียนสามารถเลือกบริการที่ดีที่สุดได้เอง เมื่อโรงเรียนเป็นผู้ก าหนดเองก็จะได้ใช้
อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามศักยภาพและรูปแบบที่ต้องการ” เกิดเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญท่ีจะช่วยลดความ
ซ้ าซ้อนส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่ลดลง อีกท้ังยังเกิดการแข่งขันในเรื่องประสิทธิภาพระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพ้ืนที่
นั้น ๆ อย่างเป็นธรรม โครงการ “Hi-Speed Internet” จึงมิเพียงเปิดโอกาสให้กับเด็กได้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดี 
ๆ ได้ฝึกคิดฝึกเขียนฝึกทักษะตามช่วงวัยอย่างเต็มศักยภาพ แต่ยังช่วยลดภาระของครูในพ้ืนที่ห่างไกล ท าให้ครูได้เรียนรู้
เทคนิควิธีการสอนจากครูเก่งครูที่ประสบความส าเร็จไปพร้อม ๆ กับนักเรียน ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลถึงคุณภาพการเรียนการ
สอนที่จะเชื่อมโยงไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าของโรงเรียน/สถานศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกลอย่างแน่นอน
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5.  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เตรียมเปิดเว็บไซต์ 

www.tuifree.com รวมคลังข้อสอบนับหมื่นข้อ เปิดให้นร.ได้ติวออนไลน์กับติวเตอร์เก่งๆ เพ่ือเป็นการ

ทบทวนบทเรียน  โดยตั้งใจจะท าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียนทุกคน  
6. ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ข้าราชการและ

ผู้บริหาร ศธ.ทุกคน ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เรื่องการรับ
ของขวัญปีใหม่ โดยห้ามรับของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท หรือไม่มีความจ าเป็นก็ไม่ต้องรับ โดยขอให้ส่งเพียง
การ์ดอวยพรหรือข้อความทางโซเชียลก็เพียงพอแล้ว นั้น ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ.) ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยรองเลขาธิการ กพฐ. ผู้บริหารส่วนกลางทุกคนได้ร่วมกัน
ประกาศ เจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญปีใหม่ 2561 ขอเพียงส่งค าอวยพร ส่งความสุขผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการ
สี่อ ถึงความปรารถนาดี ที่มีให้แก่กันก็เพียงพอแล้ว  

 
7.  แถลงข่าวโรงเรียนกินนอน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จากการที่นายกรัฐมนตรีต้องการให้มีโครงการที่เป็นลักษณะโรงเรียนประจ า เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวผู้มี
รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษามากข้ึน ขณะนี้ ศธ. ก าลัง
จัดท าข้อมูลขั้นต้นร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณา
โรงเรียนและงบประมาณตั้งเป้าว่า 1 อ าเภอ ให้มีโรงเรียนประจ า ทั้งระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน และระดับ
มัธยมศึกษา 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 37 อ าเภอ ซึ่งรวมถึงโรงเรียนกินนอนของเอกชนด้วย โดยที่ไม่ใช่เป็นการสร้าง
โรงเรียนใหม่ แต่ให้เป็นลักษณะการปรับปรุงโรงเรียนเพ่ิมเติมในส่วนของผู้เรียนอาชีวะ เบื้องต้นจะจัดโครงการในระดับ 
ปวช. คาดว่าจะสามารถเริ่มต้นโครงการนี้ภายในปีการศึกษา 2561 และถือเป็นของขวัญปีใหม่จาก
กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ด้วย“โครงการนี้ไม่ได้เปน็การเพิ่มงบประมาณมากมาย แต่พิจารณาจากโรงเรียนที่มี
ความพร้อม โดยจะปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนให้มีความพร้อมมากขึ้น เพื่อสามารถรับเด็กมาพักอยู่ประจ า
ได้ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีโรงเรียนลักษณะประจ าเพียง 2 แห่ง ที่ จ.นราธิวาส คือ 
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โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งยังไม่เพียงพอ” จะเปิดรับสมัครในวันที่  3 -31  
มกราคม  2561  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือเป็นการมอบของขวัญให้กับนักเรียนใน จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

 
8.  แผนบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่างเทศกาลปีใหม่ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด รณรงค์และประชาสัมพันธ์แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  ดังนี้ 

1.  ช่วงเวลาการด าเนินการ ระหว่างวันที่  28  ธันวาคม  2560 – 3  มกราคม  2561 
2. เป้าหมายการด าเนินการในภาพรวม 

เพ่ือให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย การเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
3.  มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย 

1.  มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 
2. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 
3. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 
4. มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
5. มาตรการความปลอดภัยทางน้ า 

9.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับมอบอุปกรณ์การเรียน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในโครงการ “KUBOTA ปันน้ าใจให้น้อง” 
จากบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
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10.  ในช่วงจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดตั้งจุดบริการพักรถให้ผู้เดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่  67  ของทุกภาคในครั้งนี้ 

11. ตรวจเยี่ยมการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และการใช้คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม อ.พรหมพิราม จ.
พิษณุโลก พร้อมทั้งพบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นข้อราชการต่าง ๆ และรับฟังปัญหา ของคณะครูผู้บริหาร
โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม  
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการ
ครูให้การต้อนรับ 

 
12. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติใน

โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อ าเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นาย
ธวัช แซ่ฮ่ า ผอ.สพม.๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.๕ ตลอดจนคณะผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร
โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี นักเรียน และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ รมช.ศึกษาธิการ กราบบังคมทูล
รายงาน 
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13.  นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุ
เคราะห์) อ.เมือง จ.พิษณุโลก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพื่อตรวจเยี่ยม
สภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน พร้อมประชุมติดตามรับฟังปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. และ สช. ตามนโยบายของรัฐบาล ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ. / สช. จ านวน 56 
โรงเรียน และผู้แทนชุมชน โดยได้มอบนโยบายและแนวทางด าเนินงาน Internet ต้องทั่วถึงทุกหมู่บ้านภายในปี 
2567 อย่างมีคุณภาพตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะใช้เครือข่ายเดียวคือ 
Uninet ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียน/นักเรียนตลอดจนเป็นการลดความเหลื่อมล้ าในการเรียนรู้ของชุมชน โดย 

1. ใหห้น่วยงานทั้งส่วนกลาง (กลไกการขับเคลื่อนระดับนโยบาย )และในส่วนภูมิภาคพร้อมทั้งสถานศึกษา
ด าเนินการอย่างจริงจัง โดยให้หน่วยงานในพื้นที่หารูปแบบในการด าเนินงานให้เป็นไปตามสภาพบริบทของ
พื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ให้จัดบุคลากรเพื่อดูแลทั้งการใช้ การดูแลซ่อมบ ารุงอย่างจริงจัง 
3. ประสานความร่วมมือจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการมากขึ้นในการ
พัฒนาระบบการใช้ Internet 
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14. ขอขอบคุณจุดบริการ การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  67  ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  ระหว่างวันที่  20 – 23  ธันวาคม  2560 ที่ผ่านมา 

จุดบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

      
  จุดบริการภาคใต้

 
15.  ขอฝากข่าวสื่อสารไปยังพ่ีน้องเพ่ือนครู ในจังหวัดสตูล  ด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะออก

เยี่ยมเพ่ือศึกษาและเก็บข้อมูล โดยขอความอนุเคราะห์ท่านได้จัดเตรียมข้อมูลที่ท่านอยากให้ สพฐ.ปรับเปลี่ยน  
โดยจะลงพื้นท่ี ระหว่างวันที่  10 – 11  มกราคม  2561 

16. ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.  และขอบคุณฝ่ายจัดรายการทุกท่าน ขณะนี้รายการพุธ
เช้า ข่าวสพฐ.ได้ด าเนินการมาจนถึงจนปีแล้ว  ในส่วนของปี 2561  นั้น เราจะปรับผังรายการใหม่ ดังนี้ 
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เวลา 07.30 – 08.00 น.  เป็นช่วง  พุธเช้า ข่าวของโรงเรียน  โดยน าข่าวของโรงเรียนมาน าเสนอในช่วงเวลา
นี้  โรงเรียนใดที่มีผลงานดีเด่นให้จัดท า VTR มาไม่เกิน 3 นาที ส่งมายัง สพฐ. หรือมีโฆษณาผลินภัณฑ์ของ
โรงเรียน ก็สามารถส่งมาได้ เพ่ือจะได้ด าเนินการให้ในช่วงเวลานี้  โดย ผังรายการใหม่ จะเริ่มวันพุธ ที่  10  
มกราคม  2561   

17.  สรุปผลการด าเนินงานพร้อมทั้ง แนวทางในการเดินหน้าในปี  2561   
-  คูปองพัฒนาครู 
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-  วันนี้ที่โรงเรียน ค าพ่อสอน 
โดยยึด 3 ค าสอนหลัก ได้แก่ 1.บ ว ร 2.“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู...” 3.พระบรมราโชวาทในการ

ด าเนินชีวิตมิให้ตกเป็นทาสอบายมุข เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และ
บุหรี่ สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนได้เรียนรู้ และรับมือกับสภาพปัญหาไม่ตกเป็นทาสอบายมุขอย่างยั่งยืน  

เวลานี้ทั่วประเทศ มีโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ร่วมเป็นเครือข่าย 
360 โรงและได้รับการสนับสนุนจากส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 
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โรงเรียนใดสนใจเข้าร่วมโครงการ  สามารถสมัคร ได้ที่  ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

-  จากนโยบายสู่ความส าเร็จ 
โรงเรียนหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์  อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น  สพป.ขอนแก่น เขต 5  การจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (นักข่าวเยาวชน) โดยน ากิจกรรมท่ีนักเรียนสนใจมาปฏิบัติ 
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18.  ประกาศรับสมัคร ศึกษานิเทศก์   
1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก 
ภายในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 
2. รับสมัครคัดเลือก วันอังคารที่ 9 – วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
ภายในวันศกุ ร์ที ่19 มกราคม 2561 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม – วนัศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
5. สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 
6. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 
7. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 
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เลิกประชุมเวลา 09.00น. 
************************************************ 

  ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                             

                   (  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  )      (  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                    ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 
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